

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อเสนอของนายรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ  
ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการส่งออกกล้วยไม้ไทยให้แพร่หลายในตลาดต่างประเทศยิ่งขึ้นและรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในประเทศให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นด้วย โดยอาจจะจัดแสดงและจำหน่ายกล้วยไม้ไทยในสถานที่ต่างๆ ที่มีประชาชนเป็นจำนวนมาก เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม นอกจากนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหากรณีที่มีน้ำเค็มหนุนเข้าในสวนกล้วยไม้ และปัญหาการขาดแคลนน้ำในการปลูกกล้วยไม้ด้วย

๒. โดยที่รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จึงให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการเพื่อจัดกลุ่มประชาชนตามระดับรายได้ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินนโยบายและมาตรการข้างต้นของรัฐบาลต่อไป

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์รับซื้ออย่างพาราในประเทศ เพื่อเป็นจุดประสานระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อโดยตรง โดยให้เกิดเป็นรูปธรรมและให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจปริมาณการใช้ยางพาราของแต่ละหน่วยงานโดยเร็ว และให้จัดทำแผนการใช้ยางพาราในประเทศด้วย เพื่อให้การใช้ยางพาราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอผลการดำเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

## ด้านสังคม

๔. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับโครงสร้างทางการศึกษา วิธีการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน และให้เด็กไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการตามมติดังกล่าวโดยด่วน โดยให้เริ่มนำร่องในปี ๒๕๕๘ ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้สอนทั้งในด้านวิธีการสอน การใช้เอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน นอกจากนี้ ให้พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินกินเปล่า (แบ๊ะเจี้ยะ) ของโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันด้วย

๕. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงานชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่างของการให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และการออมตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และสามารถตัดสินใจเลือกรับสิทธิประโยชน์จากทั้ง ๒ มาตรการ ได้อย่างถูกต้องและได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อไป

#### ด้านการบริหารราชการและอื่นๆ

๖. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้ นั้น โดยที่ปริมาณน้ำฝนในปีนี้มีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ ประกอบกับขณะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทันทีการณ และให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา

๖.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) พิจารณาหาแนวทางและแหล่งกักเก็บน้ำฝนซึ่งมีปริมาณมากในช่วงนี้ เพื่อเป็นการระบายน้ำดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้งด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)